

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình chung của địa phương

Trà Giang là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Trà Bồng, cách trung tâm huyện khoảng 11,5 km đồng thời chỉ có một con đường giao thông chính nối với trung tâm của huyện và có các con đường liên thôn nối liền. Có giới cận: phía Đông giáp xã Trà Bình; phía Tây giáp xã Trà Thủy; phía Nam giáp xã Trà Phú; phía Bắc giáp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã 3.707,76 ha, trong đó: Tổng diện tích đất nông nghiệp 3.626,27 ha, chiếm 97,80%; đất phi nông nghiệp 81,19 ha, chiếm 2,19% và diện tích đất chưa sử dụng 0,30 ha, chiếm 0,01%.

Toàn xã có 147 hộ với 575 nhân khẩu. Kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2021 ước đạt như sau: tổng số hộ nghèo: 33 hộ, chiếm tỷ lệ 22,45%, hộ cận nghèo: 40 hộ, chiếm tỷ lệ 27,21%, tổng số hộ thoát nghèo: 11 hộ, chiếm tỷ lệ 7,48 % và tổng số hộ thoát cận nghèo: 07 hộ, chiếm tỷ lệ 4,76%.

Hệ thống chính trị của xã từ chính quyền, Mặt trận, Đảng, các hội đoàn thể hoạt động hiệu quả, được nhân dân tin yêu và nhiều năm liền được Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng.

- *Thuận lợi:* Xã Trà Giang là nơi cư trú của nhiều gia đình, dòng họ người dân tộc thiểu số, toàn xã có 152 hộ là đồng bào dân tộc Co chiếm 93,87%; nhân dân xã Trà Giang có tính cần cù siêng năng, thật thà chất phác, có truyền thống cách mạng chống giặc ngoại xâm; ngày nay trong lao động sản xuất nhân dân Trà Giang có tính cần cù chịu khó, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo vun đắp tình làng nghĩa xóm tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự hỗ trợ của các ban ngành chức năng ở huyện, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xã Trà Giang trong thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng xã Trà Giang phát triển vững mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- *Về khó khăn:* Xã Trà Giang thuộc vùng khó khăn của huyện miền núi Trà Bồng, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo dù có giảm nhưng chưa bền vững.

2. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng

2.1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể huyện tạo điều kiện cho xã phát triển ổn định. Công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, coi đó là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được nâng lên; cấp trên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, phù hợp tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn xã.

2.2. Khó khăn:

Phong trào thi đua chưa được phát động thường xuyên, sâu rộng, chưa lồng ghép được với các phong trào, các chương trình một cách hài hòa; một số nội dung còn chưa sâu, chưa thiết thực; một số ban, ngành hội đoàn thể phong trào còn mang tính hình thức.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác thi đua, khen thưởng, UBND xã đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/02/2022 về Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2022; ban hành Kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính xã Trảng Giang giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời tham gia hoạt động cụm số 1 theo Công văn số 1334/UBND-NV ngày 26/5/2022 của UBND huyện Trà Bồng.

2. Kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua

2.1. Kết quả thực hiện 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

a) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Trên cơ sở Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, UBND xã đã phát động phong trào thi đua “Trảng Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Trảng Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác chỉ đạo. Ủy ban nhân dân xã đã phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành xã phụ trách và thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở thành chỉ tiêu quan trọng trong bình xét thi đua của địa phương.

Phong trào thi đua “Trảng Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” với nội dung phù hợp, sát thực tế, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân đã tác động tích cực tới sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn tạo

ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao; kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả huy động công sức của cán bộ, Nhân dân và các cá nhân tham gia thực hiện trong năm 2022: hiển trên đất để mở tuyến đường thôn.

- Trong năm 2022 xã đạt được 12/19 tiêu chí nông thôn mới

- Mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất: Tiếp tục thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ học tập 8 tiêu chí Cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “*Phụ nữ Trà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; nhân rộng Mô hình “*Giỏ rác gia đình*”; “*Đoạn đường tự quản*”;

b) Phong trào thi đua “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “*Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau*”, xã đã phát động phong trào thi đua “*Trà Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” đến tất cả cán bộ, công chức trên địa bàn xã, chỉ đạo công chg]cs chuyên môn triển khai thực hiện nội dung phong trào thi đua, tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay vì người nghèo. Xã luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn; chỉ đạo Nhân dân tổ chức sản xuất, nhân rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo.

c) Phong trào thi đua “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”

Hưởng ứng Phong trào thi đua “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*” do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động, UBND huyện, xã đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã”. Phong trào thi đua “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn xã được triển khai sâu rộng trong đến các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xã với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương. Ủy ban nhân dân xã ban hành Quy chế ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước.

Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức, đều chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đã có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công tác và quản lý được áp dụng vào thực tiễn. Cán bộ, công chức, viên

chức trong cơ quan, đơn vị luôn chấp hành tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Sinh hoạt trong cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ, không hút thuốc lá nơi công sở, không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Luôn chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do huyện phát động

a) Kết quả triển khai Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch xác định thực hiện công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” nói riêng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu xây dựng, nhân rộng mô hình; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương từ nay đến năm 2025 mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức từ huyện đến cơ sở phải xây dựng, nhân rộng ít nhất từ 01 đến 02 mô hình/năm và Hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng các mô hình, điển hình phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” giai đoạn 2020-2025; Hướng dẫn xác định căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để xây dựng mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và xác định tiêu chí, tiêu chuẩn của mô hình.

Với những cách làm riêng, sáng tạo, thì các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương, nổi bật nhất là các mô hình: Tiết kiệm làm theo lời Bác của Hội Phụ nữ Việt Nam xã phát động; Đoạn đường tự quản, đảm bảo ANTT.....; toàn xã đã có 85% cơ quan, đơn vị đều đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”. Qua rà soát, đến nay toàn xã.

** Kết quả triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính Nhà nước*

Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp khối Dân vận Đảng ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, nhất là nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền; đồng thời chỉ đạo các các ban, ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn của đơn vị quản lý; tập trung triển khai tổ chức có hiệu quả chủ đề công tác dân vận năm 2022. Tiếp tục chú trọng và nhân rộng và triển khai thực hiện mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” gắn với nâng

cao chất lượng đạo đức, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân gắn với nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND xã về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022, và xây dựng Kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp trong tình hình mới; các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, các hoạt động từ thiện, cứu trợ xã hội khác được triển khai kịp thời có hiệu quả. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Nhà nước đối với những người có công với cách mạng; quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết.

- Về công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Trong năm 2022, UBND xã đã ban hành ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Trà Giang; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 18/02/2022 về khắc phục tồn tại, hạn chế trong kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Trà Giang. Qua đó, đã chỉ đạo các công chức chuyên môn căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện rà soát và đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng quy định.

Công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo xã quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện. Trong năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của xã đã thực hiện tiếp nhận 404 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: đăng ký đất đai, tư pháp - hộ tịch, bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết 404 hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng hạn: 404 hồ sơ; hồ sơ quá hạn: không.

- Về kết quả triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo”

Ngay từ đầu năm, UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; cán bộ, công chức thực hiện tốt tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, thủ tục cải cách hành

chính... đã đạt được kết quả nhất định. UBND xã tổng hợp, báo cáo các mô hình “Dân vận khéo” cho Đảng ủy; trong năm, phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn xã được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tích cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ

chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị được đồng đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như vận động Nhân dân trong việc bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án trên địa bàn; tổ tự quản trong bảo vệ tuyến đường xanh sạch đẹp; thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ môi trường tại đồng ruộng; cán bộ công chức tận tâm với Nhân dân...

Trong năm 2022, UBND xã đã khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn xã, giai đoạn 2017-2022.

- Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong năm 2022, UBND xã phối hợp với công đoàn xã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy vai trò dân chủ trong cơ quan, đơn vị qua việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, CNVCLĐ để bổ sung hoàn thiện ban hành các nội quy, quy chế, quy định, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; công khai tài chính và các nội dung theo quy định cho cán bộ, CNVCLĐ biết. Cán bộ, CNVCLĐ cũng đã chủ động hơn trong việc tham gia góp ý xây dựng để nâng cao hiệu quả các hoạt động của cơ quan, đơn vị, đồng thời, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua.

b) Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân xã đã cụ thể hoá Quyết định số 6400/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về ban hành Kế hoạch CCHC; nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công năng lực cạnh tranh cấp xã giai đoạn 2021 - 2025. Tại Quyết định số 6302/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 3743/KH-UBND ngày 17/11/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính huyện Trà Bồng năm 2022; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/02/2022 tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025.

Việc tuyên truyền thực hiện dưới nhiều hình thức, cách thức tuyên truyền như tuyên truyền cổ động trực quan bằng 04 cụm pano khung sắt nền loto phủ bạt (36m²) tại 03 thôn, xây dựng chuyên mục phát thanh tuyên truyền Cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh của xã

Phong trào thi đua Cải cách hành chính trong năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước bước đầu đã triển khai trên diện rộng, thông suốt, phát huy hiệu quả trong việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản Office, áp dụng chữ ký số, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015...; việc cập nhật sử dụng phần mềm tại Bộ phận Một cửa đã giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân được thuận lợi; là bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng các trang thiết bị điện tử, tin học và phần mềm công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và địa phương được quan tâm củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn hoạt động ổn định. Đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

c) Kết quả triển khai thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy ban hành Công văn số 130-CV/ĐU ngày 30/12/2021 của Đảng ủy xã Trà Giang về đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2022. Trong năm 2022, Đảng ủy, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị ở địa phương đã tiếp tục nhân rộng và đăng ký mới các mô hình dân vận khéo trên từng lĩnh vực, cụ thể:

* Lĩnh vực phát triển kinh tế:

- Tập thể Đại biểu HĐND xã thực hiện mô hình: “Huy động Đại biểu HĐND xã hỗ trợ kinh phí cùng cư tri chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

* Lĩnh vực văn hóa-xã hội:

- Hội nông dân xã thực hiện mô hình “Tổ tự quản trong bảo vệ tuyến đường xanh, sạch đẹp”.

- Hội phụ nữ xã đã thực hiện mô hình: “Giỏ rác gia đình”; Mô hình “xây nhà vệ sinh kiên cố bảo vệ môi trường”.

- Hội Cựu chiến binh xã thực hiện mô hình: “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ môi trường tại đồng ruộng”

- UBND xã thực hiện mô hình: “Vận động Nhân dân hiến đất xây dựng công trình trên địa bàn xã Trà Giang”.

* Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

- Công an xã xây dựng mô hình “Tiếng keng án ninh, Ánh sáng an ninh”.

* Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị

+ Mô hình “Cán bộ, đảng viên quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ xã vững mạnh, xuất sắc” của Đảng ủy xã.

d) Kết quả thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Ủy ban nhân dân xã đã chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, không để sót đối tượng, bảo đảm tất cả những người từ 12 tuổi tiêm đủ liều cơ bản, người từ 18 tuổi được tiêm mũi 3 khi đến lịch. Các các ban, ngành hội đoàn thể phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành Y tế trong công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc xin; tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi.

2.3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động

a) Kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2022

Về trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 115,71 tấn, trong đó sản lượng thóc 87,61 tấn, sản lượng ngô 28,1 tấn. Sản lượng lương thực bình quân đầu người: 196,5 kg/người.

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng 23,30 ha, đạt 118,3% so với kế hoạch giao, tăng 18% so với năm 2021 (23,30/19,75 ha); năng suất 37,60 tạ/ha đạt 93,8% so với kế hoạch giao; sản lượng 87,61 tấn đạt 110,9% so với kế hoạch giao (87,61/79 tấn), tăng 3,6% so với năm 2021 (87,61/84,60 tấn)¹.

- Cây ngô: Diện tích trồng 9 ha, đạt 100% kế hoạch giao, bằng so với năm 2021; năng suất 30,3 tạ/ha đạt 103,8% so với kế hoạch giao, tăng 1,8% so với năm 2021 (31,3/30,7 tạ/ha); sản lượng 28,1 tấn, đạt 100,4% so với kế hoạch giao (8,1/28 tấn), tăng 1,9% so với năm 2021 (28,1/27,6 tấn)².

- Cây Mì: Diện tích trồng 30 ha, đạt 75% kế hoạch giao cả năm (30/40 ha), bằng so với năm 2021 (30/30 ha); năng suất 150 tạ/ha, đạt 92,3% so với kế hoạch giao (150/162,5 tạ/ha), bằng so với năm 2021; sản lượng 450 tấn, đạt 69,2% so với kế hoạch giao (450/650 tấn), bằng so với cùng kỳ năm 2021 (450/450 tấn).

- Rau các loại: Diện tích trồng 9 ha, đạt 100% so với kế hoạch giao, tăng 12,5% so với năm 2021 (9/8 ha); năng suất 106,7 tạ/ha; sản lượng 96 tấn³.

- Đậu các loại: Diện tích trồng 4 ha, đạt 100% kế hoạch giao (4/4 ha), bằng so với năm 2021; năng suất 11,5 tạ/ha, đạt 100% so với kế hoạch giao; sản lượng 4,6 tấn⁴.

- Trồng cỏ chăn nuôi bò: 05 ha, đạt 100% chỉ tiêu HĐND xã giao. *Về chăn nuôi:* Đàn trâu: 13 con đạt 100% so với kế hoạch giao (13/13 con), tăng 44,4% so với năm 2021 (13/9 con); Đàn bò: 325 con đạt 100% kế hoạch giao (325/325 con), tăng 8,3% so với năm 2021 (325/300 con), bò lai: 53 con; Đàn heo: 453 con đạt 110,5% so với kế hoạch giao (453/410 con), giảm 9% so với năm 2021 (453/498 con); Đàn gia cầm: 4.562 con, đạt 101% kế hoạch giao, tăng 14,1% so với năm 2021 (4.562/4000 con); Đàn dê: 10 con đạt 125% kế hoạch giao (10/8 con).

Tình hình dịch bệnh: Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm được triển khai tích cực. UBND xã đã chỉ đạo các thôn tích cực đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm.

Trong năm trên địa bàn xã xuất hiện dịch bệnh Tả lợn Châu phi, tổng số heo bị nhiễm 67 con/02 hộ dân, UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn, Khuyến nông

- Thú y phối hợp với hộ dân có heo bị nhiễm bệnh tổ chức tiêu hủy và tiêu độc khử trùng nơi xảy ra dịch.

Thực hiện tốt “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi”. Tổng số hóa chất đã sử dụng: 70 lít, LMLM: 300 liều; tiếp nhận tờ rơi LMLM và DTLCP: 15 tờ.

Về ngư nghiệp: Diện tích nuôi cá 0,5 ha, sản lượng 1,4 tấn.

Về thủy lợi: UBND xã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn phối hợp với Hội Nông dân và các Trưởng thôn kiểm tra toàn bộ các công trình thủy lợi để duy tu, sửa chữa, khai thác có hiệu quả các nguồn nước để phục vụ sản xuất; vận động hơn 150 người dân nạo vét, tu bổ và khắc phục kênh mương nội đồng, nhằm đảm bảo lượng nước tưới phục vụ gieo sạ đúng lịch thời vụ.

Về lâm nghiệp: Tổng diện tích đất tự nhiên của xã 3.707,16 ha, trong đó: Tổng diện tích đất nông nghiệp 3.625,67 ha, chiếm 97,80%; đất phi nông nghiệp 81,19 ha, chiếm 2,19% và diện tích đất chưa sử dụng 0,30 ha, chiếm 0,01%.

Công tác phát triển rừng: Trong năm, UBND xã thường xuyên quán triệt cho các lực lượng và Nhân dân trong xã tập trung vào công tác phát triển rừng và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo người dân trồng và chăm sóc cây trồng mới trong năm, hiện người dân đã trồng 355 ha cây keo, đạt 101,4% kế hoạch giao cả năm (355/350 ha).

Công tác tuyên truyền: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm, coi trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên xuống thôn, tổ tuyên truyền cho Nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống, môi trường sinh thái trong công tác BVR và PCCCR.

Công tác tuần tra, truy quét: UBND xã đã chỉ đạo cho Công an, Kiểm lâm, Quân sự phối hợp với tổ bảo vệ rừng và Nhân dân 03 thôn tập trung truy quét bảo vệ rừng.

Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục triển khai tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng thời đã thực hiện rà soát, đánh giá bộ tiêu chí NTM; đến nay, thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (theo QĐ 711) xã duy trì ổn định đạt 12/19 tiêu chí; thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

(theo QĐ 1016) xã đạt 12/19 tiêu chí, so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020 đang giữ vững (trong đó giảm 2 tiêu chí và đạt thêm 2 tiêu chí)7. *Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:* Tham mưu UBND xã tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN của xã Trà Giang; Thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2022; tham mưu xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2022 trên địa bàn xã Trà Giang; tổ chức triển khai công tác kiểm tra các hộ dân làm nhà cửa ở vùng nguy cơ sạt lở, nhà tạm trên địa bàn; tổ chức trực 24/24 tại trụ sở UBND xã nắm bắt tình hình mưa lũ trong cơn bão số 4 và tình hình mưa lũ trong năm 2022.

Về Thương mại, dịch vụ

Năm 2022, tình hình thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển, việc lưu thông hàng hoá luôn được đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trên địa bàn xã có 13 hộ kinh doanh, dịch vụ, trong đó: tạp hoá nhỏ 11, dịch vụ ăn, uống 02.

Về Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Trà Phú

tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát, đo đạc phần diện tích 14 ha để giao cho UBND xã Trà Giang; Tiến hành lập phương án giao đất cho 14 hộ dân tại tổ 4, thôn 2 thuộc quỹ đất thu hồi theo Quyết định 3177, đã thông qua thẩm định phương án giao đất cho 14 hộ dân tại tổ 4, thôn 2. Tổ chức làm việc với ông Nguyễn Hữu Tường về quỹ đất thu hồi theo Kết luận Thanh tra 290. Tổ chức làm việc với các hộ dân có diện tích đất lâm nghiệp thuộc quỹ đất thu hồi theo Quyết định 150.

UBND xã đã phối hợp với xã Trà Bình tổ chức đối thoại với các hộ dân xã Trà Bình vào ngày 23/08/2022, UBND xã Trà Giang đã phối hợp với UBND xã Trà Bình tổ chức họp lấy ý kiến của các hộ dân xã Trà Bình đang canh tác, sử dụng đất và thống nhất hướng giải quyết đối với phần diện tích thuộc địa phận xã Trà Giang thuộc quỹ đất thu hồi theo Quyết định 150. Tham gia buổi tiếp xúc lấy ý kiến của hộ dân có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban ngành hội đoàn thể của 02 xã và 22/43 hộ cùng tham gia có mặt tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến tham gia trong buổi tiếp xúc của các hộ dân xã Trà Bình đều đề nghị lãnh đạo các cấp các ngành xem xét tạo điều kiện cho hộ dân được tiếp tục canh tác trên diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định 150 và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ dân canh tác, sử dụng ổn định từ trước 2003 và cho thuê đất đối với các hộ dân sử dụng sau 2004 đến nay. UBND xã Trà Giang đề nghị các hộ dân có đất đang sử dụng trực tiếp đến UBND xã Trà Giang để đăng ký kê khai diện tích, chủ sử dụng, thời gian canh tác sử dụng đất khi UBND xã ra thông báo thời gian kê khai để UBND xã có cơ sở tổng hợp thông tin và báo cáo về UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo.

Đã tổ chức họp thôn lấy ý kiến về di dời, xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và các hộ dân tại tổ 4, thôn 2. Công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường được thực hiện thường xuyên; phối hợp các ban ngành vận động, tuyên truyền nhân dân dọn dẹp vệ sinh tại các khu dân cư, đường làng, ngõ xóm. Phối hợp tổ chức công trình thanh niên trong bảo vệ môi trường: lò đốt rác thải sinh hoạt, thùng thu gom rác thải sông Trà Bói, tổ chức tuyên truyền và triển khai, đăng ký các hộ dân thuộc thôn 1, thôn 3 thực hiện thu gom rác thải, tổ chức đặt các thùng rác tại các tuyến đường tại tuyến đường Phú – Giang, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2022 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2022.

Về vay vốn, xóa đói giảm nghèo

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương việc triển khai nguồn vốn vay trên địa bàn xã đã từng bước giúp người dân địa phương, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có điều kiện mạnh dạn vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững, góp phần có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Với tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã,

Mặt trận và các hội đoàn thể xã đã tích cực chỉ đạo các ban ngành liên quan và các thôn trưởng, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ có hiệu quả. Tổng dư nợ trên địa bàn xã tính đến 08/12/2022: **7.528.000.000 đồng/129** hộ thông qua 4 Tổ TK&VV thuộc 3 Hội đoàn thể quản lý. Các chương trình cho vay được giải ngân đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Công tác thu lãi, xử lý nợ quá hạn được thực hiện tích cực, tổng thu lãi từ các chương trình cho vay ước đạt 100%, tỷ lệ nợ quá hạn là 0%.

Về thu chi ngân sách

Tổng thu dự toán ngân sách xã đến 12/12/2022: 8.390.119.496 đồng. Trong đó: Thu bổ sung ngân sách cấp: 5.306.284.000 đồng; thu bổ sung có mục tiêu đầu năm: 45.130.000 đồng; thu bổ sung có mục tiêu bổ sung: 2.043.349.000 đồng; Thu kết dư 15.609.757 đồng; Thu chuyên nguồn 971.911.739 đồng; Thu trên địa bàn: 7.835.000 đồng, đạt 156% (So với kế hoạch 7.835.000/5.000.000 đồng), thu phí lệ phí: 1.585.000 đồng, thu ngân sách khác tại xã: 6.250.000 đồng. Tổng chi ngân sách: 6.159.272.967 đồng đạt 73% so với kế hoạch giao 8.423.284.496 đồng.

Về đầu tư xây dựng cơ bản

UBND xã đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng để thi công và kịp thời giải ngân các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên trong quá trình triển khai thực hiện các công trình duy tu bảo dưỡng trong năm.

Trong năm 2022, UBND huyện đã phân bổ 4.262.503.000 đồng để đầu tư xây dựng 04 công trình mới, công trình đang triển khai thực hiện (*chưa giải ngân*); phân bổ kinh phí trả nợ cho 02 công trình⁹ 550.200.000 đồng (trả nợ giai đoạn 2016-2020), chưa giải ngân.

Nguồn vốn phân bổ cho duy tu, bảo dưỡng 02 công trình¹⁰ với nguồn kinh phí 800.000.000 đồng, đã giải ngân 337.761.000 triệu đồng, đạt 42,22%.

Về hợp phần phát triển sản xuất

Về hỗ trợ phát triển sản xuất: UBND huyện đã phân bổ 802.000.000 đồng để đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân. Chưa giải ngân. Về vốn sự nghiệp kinh tế: Kinh phí thực hiện 40.946.400 đồng, hiện UBND xã đã phê duyệt dự án¹¹ và đã cấp phát giống cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Chưa giải ngân.

Về lĩnh vực Văn hóa - xã hội

Công tác giảm nghèo, lao động, việc làm và chính sách an sinh xã hội

- Công tác giảm nghèo:

Toàn xã có 151 hộ với 589 nhân khẩu. UBND xã đã tập trung chỉ đạo kịp thời trong điều tra, rà soát hộ nghèo trong năm, kết quả điều tra hộ nghèo của xã cuối năm 2022 đạt 220% chỉ tiêu huyện giao (11/5 hộ), đạt 100% chỉ tiêu HĐND xã giao (11/11 hộ).

- Công tác lao động, việc làm:

ố người trong độ tuổi lao động là 342 người, trong đó: lao động nam 166 người, lao động nữ 176 người. Số người có việc làm là 163 người, trong đó lao động nam 98 người, lao động nữ là 65 người.

Tổ chức tuyên truyền kế hoạch tuyển dụng lao động trong, ngoài tỉnh và các thị trường các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản... đến người lao động trên địa bàn xã.

- Chính sách xã hội

Tổ chức cấp thẻ bảo hiểm cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ dân tộc kinh, thẻ BHYT người có công, thẻ BTXH, thẻ trẻ em 550 thẻ¹².

Trong năm, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh, huyện thăm tặng 31 suất quà với tổng số tiền 25.300.000 đồng cho các đối tượng chính sách người có công cách mạng, đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người có uy tín, hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã.

Cấp phát quà của Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bão lụt cho 73 hộ với tổng số tiền hỗ trợ 35.800.000 đồng, trong đó: hộ nghèo 33 hộ, số tiền 19.800.000 đồng (600.000 đồng/hộ); hộ cận nghèo 40 hộ, số tiền 16.000.000 đồng (400.000 đồng/hộ). Quà của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho 10 hộ cận nghèo/ 300.000 đồng/suất, tổng số tiền 3.000.000 đồng.

Cấp gạo cho Nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ gây ra năm 2021 cho 23 hộ/96 nhân khẩu/1.440 kg, mỗi khẩu 15kg. Cấp gạo cứu đói cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 cho 101 hộ/400 nhân khẩu/6000.000 kg, mỗi khẩu 15 kg.

UBND xã Trà Giang đã thực hiện cấp phát tiền điện quý I, quý II là **11.550.000 đồng/35 hộ nghèo**.

Về công tác chính sách người có công và bảo trợ xã hội

- Chính sách người có công:

UBND xã tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ đối với các gia đình chính sách, người có công cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7); thực hiện thăm hỏi các đối tượng chính sách đảm bảo đúng đối tượng, định mức quy định¹³.

UBND xã tổ chức Viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhân Dân 2022 vào sáng ngày 28/01/2022 (tức 26 âm lịch); ngày Thương binh Liệt sĩ vào sáng ngày 27/7/2022. Đoàn thanh niên tổ chức thấp nển tri ân vào tối 26/7/2022 tại Bia Tưởng niệm nghĩa trang Liệt sĩ xã.

- Công tác bảo trợ xã hội:

Đã tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Hàng tháng chi cấp đầy đủ chế độ cho các đối tượng. Tổng số tiền chi trả bảo trợ xã hội: **201.060.000 đồng/41 đối tượng**.

- Hỗ trợ nhà ở:

Năm 2022, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận TQVN xã tiếp nhận 05 nhà với số tiền **280.000.000 đồng** từ Quỹ cứu trợ huyện Trà Bồng, Quỹ vì người nghèo, Ngân hàng Techcombank, trong đó 03 nhà trị giá 60.000.000 đồng/01 nhà¹⁴; 02 nhà trị giá 50.000.000 đồng/01 nhà¹⁵. Hiện đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình.

Về hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 vào ngày 19/3/2022 với hơn 102 lượt người tham gia.

Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã Trà Giang lần thứ III năm 2021-2022, thời gian tổ chức 02 ngày, từ ngày 29-30/3/2022 với hơn 30 vận động viên tham gia/đơn vị (có 03 đơn vị). Tham gia đại hội thể dục thể thao cấp huyện 20 vận động viên tham gia với 05 môn thi đấu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng và hiệu quả hoạt động gắn với thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã. Thực hiện Chương trình số 12-CTr/HU ngày 30/12/2016 của Huyện ủy Trà Bồng về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XIX về xây dựng và phát triển bền vững, UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện đã đạt nhiều kết quả, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 99,2% (chỉ tiêu giao 98,7%), 100% thôn văn hóa đạt 100%. Đời sống, tinh thần và mức hưởng thụ của Nhân dân ngày càng tăng, 100% hộ sử dụng điện (trong đó 90% sử dụng điện lưới quốc gia), 90% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh.

UBND xã tổ chức tốt ngày Tết ngã rạ truyền thống của đồng bào Co xã Trà Giang năm 2022 đảm bảo, tiết kiệm, an toàn. Qua đó đã tạo mối liên kết với nhau, tạo nên sự đoàn kết giữa các thôn trong xã, cùng nhau giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về giáo dục và đào tạo

Trường tổ chức tổng kết năm học 2021-2022. Khai giảng năm học 2022-2023 Trường Tiểu học Trà Giang: Duy trì sĩ số học sinh ra lớp đúng theo kế hoạch đề ra; duy trì tốt công tác tổ chức ăn, ở bán trú đối với học sinh tổ 2, thôn 2 và tổ chức ăn trưa đối với 46 học sinh hưởng chế độ đối với các em học sinh thôn 2 và thôn 3. Trong năm, Trường Tiểu học đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động giáo dục học sinh như: Em yêu lịch sử Việt Nam, kể chuyện theo sách, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn. Phát động tuần lễ học tập suốt đời, tăng cường văn hoá đọc qua hoạt động thư viện xanh thân thiện, nhận thư viện và quà từ nguồn xã hội hoá. Tổ chức kỷ

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trang trí lớp học thân thiện. Cấp phát chế độ học sinh Theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP về Quy định chính sách hỗ trợ học sinh xa nhà, Nghị định 81/2021/NĐ-CP về hỗ trợ chi phí học tập, Thông tư 42/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BCT về hỗ trợ chính sách cho học sinh khuyết tật. Cấp phát 42 máy tính bảng cho học sinh hộ nghèo và cận nghèo theo chương trình Sóng và máy tính cho em,...

Thực hiện giảng dạy theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 các lớp 1,2 3 lớp 4,5 theo chương trình Giáo dục hiện hành. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đánh giá học sinh theo quy định.

Tổng số học sinh theo học ở các cấp như sau:

- Bậc mầm non: 03 lớp/50 cháu, trong đó: Nhà trẻ 11 cháu, Mẫu giáo 3+4 tuổi 24 cháu, Mẫu giáo 5 tuổi 15 cháu.

- Bậc tiểu học:

+ Năm học 2021-2022: 05 lớp/67 học sinh, trong đó: Lớp 1: 19 học sinh, lớp 2: 18 học sinh, lớp 3: 12 học sinh, lớp 4: 9 học sinh, lớp 5: 9 học sinh.

+ Năm học 2022-2023:

Học sinh: Tổng số HS: 71 học sinh (32 nữ), trong đó: Lớp 1: 13 học sinh, lớp 2: 18 học sinh, lớp 3: 18 học sinh, lớp 4: 12 học sinh, lớp 5: 10 học sinh.

CB,GV,NV: 14 CBQL, GV và nhân viên trong đó:

- Tổng số CBQL: 02 người (*01 hiệu trưởng và 01 phó HT*)

- Tổng số GV: 8 người (*05 GV cơ hữu, 01 TPT và 01 GV Âm nhạc, 01 GV Thể dục*), biên chế 100%.

- Tổng số nhân viên là 04 người: biên chế : 02, hợp đồng : 02
Duy trì giữ chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 05 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ

Về công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Duy trì, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Trạm y tế xã bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết 24/24 giờ/ngày, đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân trước, trong dịp Tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022 và tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tiêm vắc xin cho trẻ được kịp thời. Tổng số lượt khám bệnh chung 323 lượt, trong đó nữ 115 lượt, khám BHYT 243 lượt, khám trẻ em <15 tuổi 76 lượt, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tại Trạm: 0 người, số ngày điều trị nội trú: 0 người, số bệnh nhân chuyển lên tuyến trên: 0 người, tai nạn thương tích: 0, TNGT: 0

Công tác chăm sóc sức khỏe, bà mẹ, trẻ em-kế hoạch hóa gia đình:

- Quản lý thai nghén cho 11 người.

- Khám thai 43 lượt người.

- Tổng số trẻ sinh trong năm: 17 trẻ.

- Kế hoạch hóa gia đình: DCTC: 0 người, BCS: 04 người, ĐS: 0 người, thuốc viên tránh thai: 3 người, thuốc tiêm tránh thai: 0 người.

Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em:

- Tổng trẻ em dưới 5 tuổi: 80 cháu.

- Trẻ em duy dinh dưỡng: 14 cháu.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD: 17,5% (chỉ tiêu HĐND giao 17,10%).

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn đảm bảo đúng kế hoạch. Tính đến nay đã thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ cho các đối tượng trên địa bàn¹⁶.

Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- An ninh chính trị: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã năm 2022 cơ bản ổn định, không có vụ việc lớn xảy ra.

- Trật tự an toàn xã hội:

Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn xã và tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2022.

Trong năm, trên địa bàn xã xảy ra 03 vụ, Công an xã tiếp nhận 02 vụ¹⁷, 01 vụ chuyển cấp trên giải quyết¹⁸.

- Tình hình trật tự an toàn giao thông: Trong năm tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra trên địa bàn, tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn.

- Tình hình tự tử, đuối nước: Trong năm xảy ra 02 vụ đuối nước, 01 vụ cứu được 01 người, 01 vụ 02 người chết (chủ yếu là khách đến tham gia du lịch).

- Kết quả thực hiện Đề án 06:

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Tham mưu Chủ tịch UBND xã tổ chức tuyên truyền, tạo tài khoản dịch vụ công cho nhân dân và cho cán bộ, công chức xã; thành lập 03 tổ đề án 06 tại 03 thôn, tổ đề án 06 của xã.

+ Trong năm, công an xã thực hiện giải quyết 100% thủ tục hành chính qua dịch vụ công, cụ thể: đăng ký tạm trú: 08 trường hợp, đăng ký thường trú: 02 trường hợp, xóa khẩu: 01 trường (trong giai đoạn thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm, kết quả thực hiện cụ thể: đăng ký tạm trú qua dịch vụ công: 08/11 trường hợp (đạt 70%), đăng ký thường trú qua dịch vụ công: 02/03 trường hợp (đạt 63,33%), xóa khẩu 01/01 (đạt 100%).

+ Thực hiện cập nhật dữ liệu Hội Nông dân: 131/131 (đạt 100%) và Hội người cao tuổi: 29/29 (đạt 100%).

+ Cung cấp số định danh cho Văn hóa – xã hội cập nhật bổ sung đạt 100%; cung cấp số định danh cho Trường mầm non và Trường Tiểu học Trà Giang: cập nhật, bổ sung đạt 100%; cung cấp số định danh cho Trạm y tế xã Trà Giang: cập nhật, bổ sung đạt 100%.

+ Cấp định danh mức 2: 180/150 (vuot 20%). Kích hoạt định danh mức 1: 185/225 trường hợp; kích hoạt định danh mức 2: 55/12 trường hợp.

Về Quốc phòng

Tiếp tục củng cố và giữ vững an ninh quốc phòng quân sự địa phương. Thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức hoạt động kiểm soát quân sự, duy trì kỷ luật trong dịp Tết nguyên đán năm 2022, trực 12/24 tại trụ sở UBND xã. Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022. Tổ chức gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và tổ chức lễ gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022.

Thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân cụm 2 năm 2021. Hoàn thành công tác tập huấn và huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2022 theo kế hoạch của huyện đề ra.

Công tác giao quân đạt 100% kế hoạch giao 6/6 thanh niên (trong đó 01 thanh niên đi nghĩa vụ Công an, 05 thanh niên đi nghĩa vụ Quân sự).

Về công tác tư pháp

Về Hộ tịch: Khai sinh: 09 trường hợp, đăng ký quá hạn: 03 trường hợp, đăng ký lại: 00 trường hợp; Khai tử: 03 trường hợp; Kết hôn: 04 trường hợp Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 06 trường hợp; Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 30 trường hợp.

Về chứng thực: Thực hiện công tác chứng thực theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015, đã chứng thực: 404 trường hợp, trong đó chứng thực bản sao từ bản chính: 399 trường hợp, chứng thực hợp đồng, giao dịch: 05 trường hợp. Thu 1.563.000 đồng (*đã nộp vào ngân sách*).

Công tác tuyên truyền Văn bản pháp luật: đã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Trà Giang.

Tổ chức triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật tới từng khu dân cư 04 đợt với 187 lượt người tham dự.

Tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân theo Quyết định 908/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh: 70 phiếu.

Về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm thực hiện. UBND xã đã ban hành lịch tiếp công dân theo định kỳ vào thứ 5 hàng tuần của Chủ tịch UBND xã và phân công công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên¹⁹. Kết quả từ đầu đầu năm đến nay, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Công tác phòng chống tham nhũng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện. Đã tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả của Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội xã, nên đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đưa công tác này đi vào nề nếp, qua đó đã nhận thức được vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thi đua, khen thưởng; tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng theo chương trình, kế hoạch đề ra; tiến hành tổ chức đăng ký giao ước thi đua giữa các cá nhân trong đơn vị với nhau theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao.

2. Tồn tại, hạn chế

Trong chỉ đạo, điều hành thi đua trên các lĩnh vực kinh tế xã hội còn hạn chế, các chỉ tiêu trồng trọt chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Trong chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng chưa kịp thời. Sự phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra chưa thực hiện được.

IV. Phương hướng nhiệm vụ 2023

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy những thành tích đạt được trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022. Đồng thời, để công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, các ban ngành, đơn vị, các đoàn thể chính trị và các thôn cần chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

1.1. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm được giao của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023, các ban ngành, đơn vị, các đoàn thể chính

trị và các thôn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình xã hội hóa giáo dục, y tế, thể dục thể thao; các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói giảm nghèo, việc làm, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội nhân đạo, từ thiện...quan tâm chỉ đạo tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt chính sách khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu.

1.2. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang, tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, tập trung tuyên truyền, giáo dục nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông.

1.3. Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Mỗi ban ngành, đơn vị xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu toàn diện trong lĩnh vực chuyên đề của địa phương mà mỗi ban ngành, đơn vị phụ trách đề khen thưởng nêu gương học tập. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua và cải tiến thủ tục, quy trình xét khen thưởng, thực hiện việc xét khen thưởng công khai, dân chủ, kịp thời và đảm bảo tính nêu gương.

1.4. Tổ chức đăng ký giao ước thi đua cụm và đăng ký thi đua tập thể, cá nhân trong năm 2023, làm cơ sở cho việc đề xuất khen thưởng cuối năm.

2. Những giải pháp chủ yếu

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, công tác thi đua khen thưởng trong thời gian đến cần phải tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và quản lý Nhà nước đối với phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2023.

2.2. Tiếp tục thực hiện tốt Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND huyện Trà Bồng, về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Trà Bồng; Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh;

2.3. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Nhận thức đúng đắn, đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới, làm cho mọi người tự nguyện tham gia phong trào một cách tích cực.

2.4. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị trong việc xây dựng nội dung, mục tiêu, kế hoạch phát động phong trào thi đua ở các ban ngành, đơn vị và các thôn. Đồng thời, tiến hành tổ chức sơ, tổng kết đánh giá các mô hình, các gương điển hình tiêu biểu để tôn vinh khen thưởng và nhân rộng.

2.5. Kiểm tra việc ký kết giao ước thi đua của các ban ngành, đơn vị, các đoàn thể chính trị và các thôn với nội dung, biện pháp đánh giá cụ thể; đưa công tác thi đua vào nề nếp, đảm bảo công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng kịp thời, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình và thủ tục quy định; chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh hình thức thi đua.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Trà Giang./.

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐ-KT huyện;
- Cơ quan tổ chức-Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Thế